



โปรดเวียนกันอ่าน

# วารสารสหกรณ์ป่าไม้

## สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อข้าราชการพนักงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ฉบับที่ 60 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548  
www.025798899.com หรือ www.forestcoop.net

### ขยายวงเงินเป็น 10 งวด ปรับเงินงวดเป็นคงที่ผ่อนเท่ากันทุกเดือน ยอดหักรายเดือนถูกเงิน-สามัญลดสองรับ GFMS

สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก ขยายวงผ่อนชำระเงินกู้  
ถูกเงินสูงสุดจากเดิมไม่เกิน 6 งวดเป็น 10 งวด แต่จำนวนเงินกู้ยังคง 1 เท่าเงินเดือน  
เหมือนเดิม ปรับเงินงวดชำระเงินกู้ถูกเงิน - สามัญ จากเดิมให้เลือกได้ 2 วิธี (1.เงิน  
ต้นเท่ากันบวกดอกเบี้ยต่างหาก และ 2. เงินต้นบวกดอกเบี้ยแล้วผ่อนเท่ากันคงที่) เหลือ  
วิธีที่ 2 วิธีเดียว คือ ชำระแบบคงที่ (เงินต้นบวกดอกเบี้ย) ผ่อนเท่ากันทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อ  
ความสะดวกของสมาชิกในการคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนเมื่อกู้เงินสหกรณ์ และ  
รองรับการหักเงินเดือนโดยตรงจากกรมบัญชีกลางและระบบ GFMS ซึ่งจะทำให้  
สมาชิกไม่มีปัญหาเงินกู้ค้างชำระ กรณีเงินขาดเพียงเล็กน้อยซึ่งกรมบัญชีกลางจะไม่  
หักให้ทั้งยอด เพราะการผ่อนชำระแบบคงที่จะทำให้ยอดหักเงินเดือนของสหกรณ์  
จะลดลง เริ่มแล้วตั้งแต่พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไป

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เห็นชอบแก้ไข  
เพิ่มเติมระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2547 ข้อ 34. และข้อ 42. เพื่อขยายวง  
เงินกู้ถูกเงินเป็น 10 งวด และผ่อนชำระเงินกู้ถูกเงิน - สามัญแบบคงที่ เพื่อประโยชน์  
ทำให้สมาชิกชำระหนี้รายเดือนลดลง โดยมีตารางเปรียบเทียบการผ่อนชำระ ดังนี้  
*(อ่านต่อหน้า 2)*



ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

### รับสมัครทุนการศึกษา

เรียนดี 300 ยากจน 400 จับฉลาก 300 ทุน  
3 พ.ค. - 29 ก.ค. 2548  
ส่งใบสมัครที่สหกรณ์เท่านั้น

### นายทะเบียนเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับ รับสมาชิกทั้งกระทรวงทรัพยากร

ตามที่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 ระหว่าง  
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีการพิจารณาการแก้ไข  
เพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อ  
เป็นทางเลือก ให้ข้าราชการ พนักงานราชการกระทรวง  
*(อ่านต่อหน้า 2)*

### ตั้งคณะทำงานค่ายสหกรณ์ 2548

เริ่มแล้วค่ายสหกรณ์ประจำปี 2548 คณะกรรมการ  
ดำเนินการมีมติเห็นชอบหลักการโครงการค่ายสหกรณ์ 3 ค่าย  
เขาสอยดาว หาดวนกร และเขาใหญ่ ช่วงระหว่างวันที่ 8 - 24  
ตุลาคม 2548 และเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานค่ายเยาวชน  
สหกรณ์ ประจำปี 2548 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไป  
*(อ่านต่อหน้า 2)*

### เปิดแล้ว ! กิจกรรมกลุ่มสมาชิก เครือข่ายเอื้ออาทรเสริมอุดมการณ์สหกรณ์ สมาชิกตั้งแต่ 15 คนเสนอโครงการของบสนับสนุนได้



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  
จำกัด ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ที่ประชุมมีมติเห็น  
ชอบให้ประกาศเรื่อง การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี  
2548 โดยสมาชิกตั้งแต่ 15 คน สามารถลงชื่อเสนอโครงการ  
จัดกิจกรรมกลุ่ม การประชุมหรือสัมมนา กลุ่ม กิจกรรมการ  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การอบรมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ การ  
ศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ฯลฯ โดยสหกรณ์จะพิจารณางบประมาณ  
สนับสนุนให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 200 บาทต่อผู้ร่วมโครงการ 1 คน รวมทั้ง  
งบบุคลากรโครงการอีก 20% หมดเขต 30 พ.ย. 2548

สหกรณ์ประกาศการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ปี 2548 เพื่อเป็นการส่งเสริม  
ให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ  
*(อ่านต่อหน้า 2)*



นายสิทธิชัย อิงภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ  
ออกกำลังกายให้กับนายพลิชฐ์ เอียวพานิช หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและ  
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ขยายจากเงินเป็น 10 งวด ต่อจากหน้า 1)

การผ่อนชำระเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท (ดอกเบี้ย 6.60%)

แบบเดิม 6 งวด		แบบใหม่ 10 งวด (คงที่)	
งวดที่ 1	1,721.75 บาท	งวดที่ 1 - 10	1,030.50 บาท เท่ากันทุกเดือน
เดือนแรกผ่อนมาก เดือนต่อมาลดลง			
งวดที่ 6	1,675.75 บาท		

การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ 100,000 บาท (ดอกเบี้ย 6.60%)

แบบเดิม 72 งวด		แบบใหม่ 72 งวด (คงที่)	
งวดที่ 1	1,939.00 บาท	งวดที่ 1 - 72	1,686.00 บาท เท่ากันทุกเดือน
เดือนแรกผ่อนมาก เดือนต่อมาลดลง			
งวดที่ 72	1,395.75 บาท		

จะเห็นว่า การผ่อนชำระเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญแบบใหม่ จำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือนจะลดลง ทำให้สมาชิกมีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับเงินกู้สามัญคงที่วิธีนี้มีข้อเสียคือดอกเบี้ยรวมจะมากกว่าวิธีเดิมเล็กน้อย และสมาชิกที่กู้บ่อยทุก 3 เดือนจะได้เงินกู้จ่ายจริงน้อยลง ดังนั้นหากสมาชิกต้องการจ่ายดอกเบี้ยรวมน้อยลงกว่าเดิมและสมาชิกที่กู้บ่อยทุก 3 เดือนต้องการได้รับเงินกู้เท่าเดิมสามารถทำได้โดยการเลือกผ่อนชำระเงินกู้สามัญคงที่จำนวน 60 งวด ซึ่งยอดผ่อนชำระต่อเดือนจะเท่ากับการผ่อนชำระวิธีเดิมในจำนวน 72 งวด

**เปิดแล้ว ! กิจกรรมกลุ่มสมาชิก** ต่อจากหน้า 1)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก รวมทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใดเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายังสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากสหกรณ์

สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน สามารถลงชื่อเพื่อเสนอโครงการตามแบบข้อเสนอโครงการการจัดกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2548 ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 สหกรณ์จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ตามความเหมาะสมของโครงการและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการภายในทุกวันที่ 20 ของเดือน

เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้วจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มพร้อมภาพถ่ายประกอบภายใน 15 วันนับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 3

(นายทะเบียนเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับ ต่อจากหน้า 1)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกระทรวง ไม่ว่าจะท่านจะอยู่กรมไหน หรือหน่วยงานไหน (ที่ยังไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์) สามารถสมัครสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ และสหกรณ์ได้เสนอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว นั้น

บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวแล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548 เป็นต้นไป จึงเท่ากับว่าตั้งแต่วันดังกล่าว ข้าราชการ พนักงานราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกระทรวง สามารถสมัคร สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้

นอกจากประเด็นคุณสมบัติสมาชิกและสมาชิกสมทบแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับครั้งนี้ยังรวมถึง ประเด็นสมาชิกสมทบจะไม่ขาดคุณสมบัติถ้ามีทุนเรือนหุ้นครบ 5,000 บาท แม้ว่าสมาชิกหลักจะออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว และข้อ 65.การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มอัตราส่วนจำนวนสมาชิกจากเดิม 40 คน เป็น 50 คน ต่อจำนวนผู้แทนสมาชิก 1 คน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกและเพื่อให้การประชุมใหญ่มีประสิทธิภาพ

(ตั้งคณะทำงานค้ำยสหกรณ์ 2548 ต่อจากหน้า 1)

ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คณะทำงานประกอบด้วย 1.นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์(ประธานคณะทำงาน) 2.นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ 3.นายณรงค์ ทองขจร 4. นายชัยยันต์ คำป้อ 5.นายวิจิต สอนธิวิธ 6. นายจิระเดช บุญมาก 7.นายธนโรจน์ โพธิสาโร 8. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกร หรือผู้แทน 9.หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว หรือผู้แทน 10.นายอำนาจ อินทรักษ์ 11.นายอนุชิต แดงอ่อนคณะทำงานและเลขานุการ

รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้า การเปิดรับสมัคร ข่าวสหกรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

## ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันทำการ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก [www.025798899.com](http://www.025798899.com)



# ประกาศ

## สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

### เรื่อง การจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2548

การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของ สหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และแผนงานตาม ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงเห็นควรจัดให้มี กิจกรรมกลุ่มสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก รวมทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการบริหารงานของสหกรณ์ โดยให้สมาชิกไม่ว่าสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการใดเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มมายังสหกรณ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

#### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- 1.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
- 1.3 เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิกไม่ว่าสังกัดจะกลุ่มหรือส่วนราชการใด
- 1.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้แทนสมาชิก และสมาชิกซึ่งจะเป็นผู้แทนสมาชิกต่อไป
- 1.5 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของสมาชิกและผู้แทนเสนอเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารกิจการของสหกรณ์

#### 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และบุคคลอื่นที่สนใจในอุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกจำนวน 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

กรณีที่จำนวนสมาชิกไม่ถึง 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

#### 3. การเสนอโครงการ

3.1 สมาชิกในสังกัดกลุ่มหรือส่วนราชการเดียวกัน หรือต่างสังกัดกลุ่มหรือต่างสังกัดส่วนราชการ ประสงค์จะจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โดยลงชื่อเพื่อเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 15 คน ตามแบบเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิกพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

3.2 เสนอโครงการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

#### 4. หลักฐานและเอกสารประกอบ

- 4.1 แบบฟอร์มใบเสนอโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก
- 4.2 รายชื่อสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกลุ่ม
- 4.3 รายชื่อคณะทำงานและหัวหน้าผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ
- 4.4 กำหนดวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- 4.5 กำหนดการรายละเอียดการจัดกิจกรรมกลุ่ม และรายชื่อวิทยากรหรือผู้แทนสมาชิก หรือกรรมการที่ประสงค์จะให้เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
- 4.6 จำนวนเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากสหกรณ์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
- 4.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการจัดกิจกรรมกลุ่ม
- 4.8 สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการที่มีอยู่กับสหกรณ์

#### 5. หลักเกณฑ์การพิจารณา

- 5.1 การพิจารณาโครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะพิจารณาจากโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกิจการอุดมการณ์ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์
- 5.2 การพิจารณางบประมาณ สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินจำนวนไม่เกิน 200 บาท ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1 คน เว้นแต่เป็นโครงการที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลสมาชิก สหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์และความเด่นของโครงการ
- 5.3 สหกรณ์พิจารณาอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการไม่เกิน 20 % ของงบประมาณโครงการ

#### 6. การประกาศผลการพิจารณาโครงการ

- 6.1 จะประกาศผลการพิจารณาโครงการเดือนละ 1 ครั้ง
- 6.2 การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ถือเป็นที่สุด

#### 7. การรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกพร้อมแบบภาพถ่ายประกอบตามแบบที่สหกรณ์กำหนดภายใน 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548

ลงนาม นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์  
(นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์)

ประธานกรรมการดำเนินการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

# สายสัมพันธ์สหกรณ์

โดย หิรัญญิการ์

**นอศตราตามุส** ทำนายไว้ช่วงนี้โลกเกิดวิกฤตขั้นรุนแรง ผันร้ายของมนุษย์จะค่อยๆ คืบคลานมา แต่จะมีชายผู้เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ มาช่วยกอบกู้และนำสันติสงบสุขมายังมนุษย์โลกเราอีกครั้ง

**จอห์น ฮอค** นักตีความระดับครูของอเมริกัน พันธว่า ชายผู้เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์คือพระภิกษุหนุ่มจากพระพุทธศาสนา นุ่งห่มเหลือง ผู้เก่งกล้าด้านกรรมฐานวิปัสสนา เท็จจริงอย่างไรไม่รู้ แต่โลกทุกวันร้อนเพราะคนเข้าใจไม่ถึงพุทธะที่แท้ ให้วาระสำคัญแห่งการเรียนรู้เรื่องในวันวิสาขบูชานี้ เปิดดวงตา ดวงใจ ให้เห็นแสงธรรม เมื่อนั้นธรรมชาติที่ติงมาจะกลับคืนมาด้วยฝีมือคุณ โลกจะร่มเย็น ทั้งทุกวิถีศาสนา

♥ กลับมาที่แวดวงคนสหกรณ์ ยินดีกับ **ฉลอง นัยฉิม** เจ้าของอัลบั้ม "คนรักป่า" หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ... คอลัมน์ วิถีชีวิต นสพ.เดลินิวส์ ฉบับ 24/4/2005 ตามไปดูการทำงานประทับใจแล้วนำมาเล่าสู่ให้สังคมรับรู้ชีวิตตัดตอนบทสัมภาษณ์บางส่วนมาให้อ่าน ...

♥ ศิลปินเพลงป่า...อัลบั้ม "เพราะว่า...รักป่า" เล่าระคนหัวเราะต่อไปว่า... ที่ทำเพลงก็เกิดจากความตั้งใจที่จะทำ โดยไม่ได้คิดถึงเรื่องขาย แคคิดว่าจะทำอย่างไรให้มันเป็นสื่อได้ ซึ่งเงินจะทำก็ไม่มี ต้องไปกู้เงินจากสหกรณ์มา ดนตรีก็ไม่เก่ง แต่งได้แต่เนื้อร้อง-ทำนอง ก็ได้เพื่อนที่มีห้องอัดเสียงมาช่วยเหลือ "ทำออกมาแล้วขายแผ่นละ 70 บาท 50 บาท ถ้าขายได้กำไรก็เข้ากองทุน ถ้าขายไม่ได้ขาดทุนก็เข้าตัวเองไป ซึ่งนอกจากเทพแล้วก็ยังมีเสื้อยืดและของที่ระลึกต่างๆ เพื่อขายหาเงินเข้ากองทุนด้วย"

♥ วารสารเคยประชาสัมพันธ์เทปให้ไปฉบับที่ผ่านมา...ได้รับความสนใจน่าดู ใครยังไม่เคยฟัง ติดต่ออุดหนุนเทปได้ที่ร้านสวัสดิการหน้าห้องอาหารวนาลีหรือร้านค้าสวัสดิการอุทยานแห่งชาติ ห้วยขาแข้ง หรือ โทร 01-4879228 , 04-101-3346 ให้กำลังใจคนทำงานป่าและรักป่า อ้าวคนละแผ่นสองแผ่น ช่วยๆ กันเด้อ เพื่ออนาคตของป่าที่เหลือน้อยเต็มทน

♥ มียินดีก็มีเสียใจ โลกมักพรากคนดีๆ ไปก่อนเสมอ ขอแสดงความเสียใจกับญาติมิตร **คุณนิโรจน์ ชลารักษ์** สำนักงานป่าไม้ปราจีน ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อสหกรณ์ ผู้ได้รับตำแหน่ง **ประธานกรรมการเลือกตั้ง** ประชุมผู้แทนสหกรณ์ทุกๆ ปีด้วยคะแนนท่วมท้นขอให้ไปสู่ภพใหม่ที่ดีงาม..ลาก่อน

♥ **เปิดเทอมนี้** ผู้ปกครองลูกหลานชาวสหกรณ์ คงกระเป๋าคึกกันน่าดู สหกรณ์เลยเปิดให้ขยายกู้เงินได้ถึง 10 งวดจากเดิม

6 งวด เพราะรู้ว่าหาเงินกันเต็มที่แล้ว คนลูกเอะยี่งน่าเห็นใจมาก บางคนจ่ายที่เป็นครึ่งแสน เรื่องจริงนะ ผลของการออมอาจช่วยบางคนได้ก็ตอนนี้แหละ

♥ **ปิดเทอมคราวหน้า** ส่งเสริมให้ลูกใช้เวลาให้เป็นเงินเป็นทอง รับจ๊อบกันก็ดีนะ หรือบางคนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน สหกรณ์มีกิจกรรมฟรีให้ร่วมเหมือนเดิม **ค่ายสหกรณ์ 3 ค่าย** **เขาสอยดาว** **หาดวนกร** และ **เขาใหญ่** ช่วงระหว่าง วันที่ 8 - 24 ตุลาคม 2548 ติดตามรายละเอียดกันต่อไป

♥ โกลั้เป็นจริงเข้าไปทุกที **สหกรณ์ ATM** ทดสอบกันทุกวัน จนกว่าไม่มีข้อบกพร่องจึงจะประกาศรับสมัคร ก็หวังว่าน่าจะภายในเดือนสิงหาคมนี้ คงได้ใช้ เป็นรางวัลความสะดวกรับปีงบประมาณใหม่ ขอให้เสร็จตามที่หวัง ลุ้นกันหน่อย ยากเหมือนกันเจ้าเทคโนโลยี...

♥ อ้อ มีคนสงสัยว่า **การโอนย้าย** หน่วยการทำงาน บางครั้งเงินเดือนไม่ออกตามกำหนด สหกรณ์หักเงินได้ไม่ครบบ้าง ♥ สมาชิกบางท่านสงสัยว่า นี่จะทำให้เราเสียสิทธิการกู้ การเป็นสมาชิกหรือไม่ ขอบอกให้หายห่วงนะ ♥ คณะกรรมการดำเนินงานมีมติให้การโอนย้ายหน่วยและกรณีเงินเดือนไม่ออก บางครั้งสหกรณ์หักเงินไม่ได้ **ไม่ทำให้ท่านเสียสิทธิใด ๆ** เนื่องจากมีใช้ความผิดของสมาชิก ท่านจะยังคงความเป็นสมาชิก สิทธิต่าง ๆ ครบถ้วนทุกกระเบียด สหกรณ์ยังเป็นของสมาชิกทุกท่าน ไม่ว่าจะย้ายโอนไปไหนรวมกันเราอยู่ไป ทำงานให้เต็มที่ ไม่ต้องห่วงนะ

♥ ปิดท้ายฉบับนี้ ของดีที่มีคนชม นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ์ ชมเยี่ยมกิจการงานสหกรณ์เราโดยการนำของ **ดร.ปรีชา สิทธิกรณิกร** มี **คุณ อารยา บุญยะศิริพันธ์** รองประธานกรรมการ และ **คุณเปรมพิมล พิมพ์พันธ์** ให้การต้อนรับ ผู้จัดการ **คุณวิจิต สนธิวิเศษ** บรรยาย **ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสหกรณ์** ขอขอบคุณที่มาเยี่ยม เป็นกำลังใจให้คนทำงานสหกรณ์ ขอขอบคุณนะจ๊ะ

♥ สุดท้ายมีคนฝากบอก...ช่วยกันถนอมโลกใบนี้กันเถาะ อย่างคุณดาบตำรวจคนนั้น ที่ปลูกต้นไม้ได้เป็นล้าน ๆ ต้น แล้วเราละทำอะไรกันอยู่ สงสารโลกกันเถาะ โลกแตกดับ เราก็กแตกดับไปด้วย

safe the world...safe your life.

โชคดี มีความสุขสงบ วันกำเนิดพุทธศาสนา

# นิสิตปริญญาโท ระบบสารสนเทศสหกรณ์



นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548

## คำคม

ความดีเป็นการลงทุนเพียงอย่างเดียว  
ที่ไม่เคยทำให้ใครล้มละลาย  
ทีวีช่อง 3



# เจ๊อ.. คนสหกรณ์



## เรื่องเล่าจากพงไพร คนรักป่า อาทิตย์ เพชรล้า จนท.พิทักษ์ป่า พี่เจ๊จ..ผู้ถูกกลืนหายไปกับพงไพร

พิธีญญิการ์ เล่าเรื่อง

### ชายหนุ่ม

คนหนึ่งพกพาหน้าตากร้านแดดและลมไม่รวมร่องรอยประสบการณ์ของชีวิตอีกเพียบในแววดตา... ไม่ต้องแนะนำตัวก็รู้ว่าชายหนุ่มรูปร่างมาตรฐานชายไทยคนนี่คือใคร..หนึ่งในกลุ่มสื่อความหมายธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ของสำนักอุทยานแห่งชาติ ฉายา..พี่เตี้ยของเด็กๆ ชาวค่ายสหกรณ์ รอนแรมในป่าจนถึงเรียกพี่...ค่ายฯแต่ละค่ายถ้าขาดพี่เตี้ยไปเด็ก ๆ คงบ่นกลับตั้งแต่วันแรก เมื่อรุ่นหนุ่มเตี้ยเข้ามารับราชการเป็นจันท.พิทักษ์ป่า เรื่องราวของนักพิทักษ์ป่ามีเล่าขานไม่รู้จบอย่างหนานอินโง่ งานทำให้ต้องพบปะกับชาวบ้าน และวันหนึ่งเตี้ยพบว่าชีวิตเขาเหมาะกับเด็กๆ แรงแบบดาลใจวิ่งปฐูตปฐูตเข้ามา จึงไปอบรมเป็นวิทยากรค่าย



หันเหรูปแบบพิทักษ์ป่าโดยจะนำชีวิตป่าและสัตว์ป่ามาตีแผ่ให้เด็กๆ ได้สัมผัสได้เข้าใจจะได้เอ็นดูสงสารและนำไปสู่การพิทักษ์รักษา เป็นผู้ใหญ่ที่รู้คุณค่าของป่า แคนนี่ก็เสร็จพี่เตี้ยแล้ว...ป่าก็จะได้อยู่อย่างคงกระพัน

ค่ายแรกของพี่เตี้ยหืดแทบขึ้นคอ เริ่มจากไม่มีบั้งชั่งกะบาท เลยอาศัยความกะล่อนเอี้ยความสามารถทางคิดปิ่น จัดคอนเสิร์ตหาทุน เด็กๆไม่ต้องออกตังค์ (เพราะเด็กก็ไม่มี ฮีฮี)...ผ่านไปได้ด้วยดี แล้วค่ายอื่นๆก็ตามมา จากพี่เตี้ยอายุ 20 กว่า ตอนนั้นป่า 40 อัพ ก็ยังคงจัดค่ายอยู่ คนอะไรไม่ดูสังขาร...ฮาๆ พี่เตี้ยบอกบ่ยัน จนกว่าหลวงจะไล่ออก

เด็กๆบางค่ายประทับใจในความอืดและเสี่ยสละของพี่เตี้ย เขียนเรียงความเล่าความประทับใจถึงชายหนุ่มคนหนึ่งทำให้เขาารู้สึกว่าโลกนี้ยังน่าอยู่ คนดีที่ปลื้กเร้นตัวเองจากเมืองสุป่า พี่เตี้ยรู้ว่าตัวเองคือชายหนุ่มคนนั้นก็ต่อเมื่อเรียงความชนะเลิศระดับภาค...แหมดีใจด้วยนะตัวเอง

เตี้ย เป็นสมาชิกสหกรณ์มา 11 ปีเต็ม ให้สหกรณ์รับใช้เตี้ยมาตลอด กระทั่งถูกชวนมาทำค่ายให้สหกรณ์บ้าง ผ่านมาตั้งค่ายแรกจนล่าสุดละนะ ไปค่ายทะเลน้อยที่พิทลุง เด็กๆที่คิดว่าคนบ้านเดียวกัน ดูจากสีผิวหน้าตาอะนะ

เสร็จค่ายทะเลน้อย เตี้ยกับพรรคพวกกะไปเยี่ยมให้กำลังใจคน 3 จังหวัดภาคใต้ชะหน่อยก่อนกลับไปทำงานต่อที่อุทยานขุนตาล ดั้นไปเจอเคอร์ฟิวตากใบชะนี่ เลยเผ่นกลับไม่ทัน ฮีฮี เรื่องเล่าของเตี้ยมีให้เล่าขานไม่มีวันจบ เตี้ยจะยังรอลูกหลานชาวสหกรณ์ใน ค่ายเยาวชนสหกรณ์



ลิ่งไป..โก่มา นะเตี้ยนะ ก็ขอให้เตี้ยมีสุขภาพเยี่ยม มีพลังใจต่อสู้เพื่อค่ายต่อไป เป็นขวัญใจวัยโจ๋ ลิ่งค่างบ้างชะนี่และพงไพรตลอดกาล...

พบกับพี่เตี้ยได้ใหม่ในค่ายเยาวชนสหกรณ์ ตุลาคม 2548 นี้  
สวัสดี.....

## 12. วิธีสู่..อิสรภาพทางการเงิน (2)

ค่าคืนสบเสร็จของเอื้อ กลุ่มเพื่อนที่ชุมนุมร้านข้าวแกงข้างทาง นั่งคุยปรัชญาชีวิตไปจนถึงการใช้ชีวิตเท่าที่เศรษฐกิจยุคนี้มันแพงและยุคของโลกดิจิทัลชีวิตแต่ละคนยังต้องผูกติดกับเงินเดือน ปราศจากอิสระ เดือนชนเดือน ขณะเฝ้ามองและวิพากษ์นักธุรกิจ ด้วยอารมณ์หลากหลายแล้วก็ยอมรับการมีวิถีชีวิตที่การคิดนอกกรอบของพวกนั้น ป่วยการนั่งจิกจกหรือขัดขาค่ากระทบ

ดู เสียต้น โออิชิ อันเลื่องชื่อ นักการตลาดที่จบเพียงแค ปร.4 ทุกครั้งที่ประสบปัญหา ต้นผู้ไม่เคยต้นความคิด พลิกสถานการณ์หนทางต้นให้ทะลุได้ในพริบตา ด้วยสมองและทักษะที่ป่มมายาวนาน ไม่ใช่เพิ่งเกิด ไม่ใช่เพราะฉลาด ไม่ใช่เพราะพรสวรรค์แต่เป็นพรแสวงความขยันและมีวินัยชีวิตของต้นก็เริ่มที่การออมแล้วนำไปสู่ทุกธุรกิจ...

30 ล้าน 30 ฝา กำเนิดจากโออิชิชาเขียวขวดนั้นนั่นเอง ขวดที่ขายหนุ่มตี๋มเข้าไปแล้งบังเกิดอาการแสบร้อนไปทั้งคอ โออิชิชาลงกลายเป็นชาขึ้นอีกครั้งในเวลาไม่ถึงเดือน ด้วยแคมเปญ 30ล้าน 30 ฝา ภายใน 3 เดือน เปิดฝาพบ 1 ล้านรับไปเลยในเวลา 24 ชั่วโมง ให้ถึงที่เงินสดๆ...นี่แหละต้นผู้ไม่เคยให้สมองต้น

ก๊วนจบปริญญาตรี - โทแล้วอย่างพวกที่อายุไม่ถึง 30 เริ่มได้คิด จากพบปะตี๋มเหล่าเฮฮาเปลี่ยนเป็นข่าวราวคางคกปัญหาการใช้ชีวิตในวันนี้และวันหน้า การก้าวสู่ความสุขและไม่คับแคบต่อการเป็นมนุษย์เงินเดือน วิธีก้าวสู่ฝัน อิสรภาพทางการเงิน

เอื้อฟังด้วยความเพลินและจดบันทึกเมื่อกลับมาได้ **วิธีสู่อิสรภาพบัญชี 10 ประการ** แนะ แจ๋วจริงๆ ทำได้แน่ เอื้อคิดด้วยความมาดมั่น จะทำให้ดูแม้ยังไม่จบ อย่างเอื้อต้องเริ่มด้วย

**ข้อแรก** คือ การลดค่าใช้จ่ายด้านส่วนตัวส่วนตัวเล็กๆ ทุบปุ๊บกลายเป็นเงินออมเลย อย่างเอื้อได้มาเดือนละ 4,500 บาท งวดหนึ่ง งวดซื้อของจุกจิกของสาว ๆ โทรศัพท์มือถือให้หน่อยลง ซื้อเสื้อผ้าถูกลง ฯลฯ ได้อีกเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500 บาท ทุกเดือนถ้าได้ 500 บาท 1 ปี ได้ 6,000 บาท 5 ปี 3 หมื่น เห็นๆ โดยไม่ต้องเสียสละอะไรมากมาย 20 ปี 120,000 บาท (แค่ลด 16 บาท/วัน) ถ้านำเงินนี้ไปฝากทุกเดือน 20 ปีก็จะเป็นเงินรวม 2 แสนบาท

**วิธีที่ 2** งานอดิเรกและการใช้เวลาในยามว่าง อาจจะมองไม่เห็นชัดว่าทำให้เปลี่ยนเงินอย่างไร แต่ถ้าบางคนเล่นติดเกม ติดแชท ก็ดีขึ้น ดูทีวีพักผ่อนวันละมากมาย 3-4 ชั่วโมง ท่านว่านำเวลาที่ว่างมาพัฒนาตัวเองปรับปรุงงานที่ทำหรือเรียนรู้ หรือหางานเสริมจะเป็นการก่อรายได้โดยไม่รู้ตัวมาก บางคนทำพาร์ทไทม์อย่างเพื่อนเอื้อ สอนพิเศษเด็กหลังเรียนรายได้มากกว่าเงินที่แม่ส่งให้ซะอีก นั่นเห็นมั้ยแม่เอื้ออีกไม่เพราะงานเสริมทำขมขายหรือถึงได้เริ่มมีเงินออมกะเค้าบ้าง ข้อนี้สบายเอื้อละ....

**วิธีที่ 3** ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เริ่มที่รุ่นพี่ บ้านอยู่ใกล้ที่ทำงาน ขับมอเตอร์ไซด์ผ่อนส่ง (คืนละ 5 - 6 หมื่น) ค่าน้ำมัน 80 บาทต่อสัปดาห์ ไม่หวนต่อเสียงสาว ๆ หรือรุ่นพี่ ๆ ที่บอกว่าเมื่อไหร่จะออกรถกันซักทีให้สมหน้าตาแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนซะงาน บางคนต้องจ่ายสูงขึ้นไปอีกและหน้าตาในสังคมรุ่นก็ต่อรุ่นใหม่ ๆ ยี่ห้อดังๆ หู ๆ ยังจะค่าในคันนี้หลังซื้ออีก บางคน 4 ปีสร้างใหม่อีกไม่ทันเทรนดี

รถเก๋งคันหนึ่งมีค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ส่วนแรกราคารถ 6 - 7 แสนบาท รวมดอกเบี้ยที่รวมล้านกว่า ๆ ส่วนที่สองค่าน้ำมันที่ก่าลั้งขึ้นราคาขายวันรวมแล้วตลอดอายุเขาบอกว่าเท่ากับราคารถอีก 6 แสนบาท ส่วนที่สามค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมตลอดอายุเท่ากับราคารถอีก 6 แสนบาท รวมแล้วมีรถเล็ก ๆ คันหนึ่งต้องจ่ายรวม 2 ล้านบาทรุ่นพี่บอกไม่อยากมีเบื้องหลังถูกตามล่าหนี้ถ้ามีเงินแสนเงินล้านให้ดู ๆ อยู่ในกระเป๋ากินดีให้เสียหน้า ดีกว่าได้หน้าแล้วเสียตั้งค์เยอะ หรือถ้าซื้อรถมือสองราคาถูก ๆ ไว้ใช้เฉพาะยามจำเป็นก็พอ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ถ้าประหยัดเป็นทำให้แต่ละคนมีเงินเพิ่มขึ้นถึงครอบครัวละ 300,000 - 1,000,000 บาท ที่เดียว

แต่อย่างเอื้อเนี่ยสถานภาพนักศึกษา(จน) ใช้วิธีนั่งสองแถวไปกลับวันละ 8 บาท แต่ถ้านั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปกลับวันละ 20 บาท เป็นคุณจะเลือกอย่างไรไหนปลอดภัยกว่าอีกตะหากแค่อดทนรอชนิดหนึ่งลดค่าใช้จ่ายต่อวันเฉพาะค่าพาหนะถึง 12 บาท/วัน เดือนหนึ่ง 240 บาท สบายเอื้ออีกหนึ่ง

**วิธีที่ 4** ลงความเห็นว่าจะเป็นเรื่องการกิน อย่าคิดว่ากรกินทำให้คนลุ่มจมไม่ได้ ถ้าเป็นครัวเรือนนี้ประเภทเหล่า ยา ปลาปิ้ง ฉลองแล้วฉลองอีกทุกวัน แม้กระทั่งวันเกิดแมวตัวที่ 3 หาเหตุกินเรื่อยไป ก็ลุ่มจมได้ หรือประเภทชอบกินข้าวนอกบ้านก็ให้น้อยๆ ลงหน่อย ลดอาหารจังก์ฟู้ด ที่ไม่ดีพิพาลทำให้ร่างกายแย่ต้องจ่ายค่าหมออีกไม่คุ้ม ของอุปโภคที่ซื้อที่ถูกลงหน่อย ลดราคา ผลไม้ก็ซื้อตามฤดูกาล อย่ารักกินผลไม้ไม่ออกบ่อยนัก รวมแล้วเรื่องกิน ๆ ๆ ถ้ากินพอดี ๆ ค่าใช้จ่ายลดลงได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 - 3,000 บาท เวลา 20 ปี ก็รวม 5 แสนบาท ถ้านำเงินนี้ไปฝากทุก ๆ เดือน 20 ปีก็จะเป็นเงินกว่า 8 แสนบาท อย่างปุ้ยเย็นว่า กินเขี่ยมๆ หน่อย กินมาเจ็ง

**วิธีที่ 5** หนทางสู่อิสรภาพสำหรับมนุษย์เงินเดือนใกล้แค่เอื้อมนะ เรื่องใหญ่ละ เรื่องบ้าน ค่าใช้จ่ายที่แพงสูงสุดก็เรื่องนี้แหละ สำหรับคนที่ยังไม่มีบ้านอย่างหนุ่มสาว ไม่กู้รับรองไม่มีปัญหาซื้อบ้านแม้หลังเล็กเช่นทาวน์เฮ้าส์ (ยกเว้นคนที่เกิดมาแพง) ต้องสำรวจค่าใช้จ่าย ความมั่นคงทางการเงินพอควรกว่าจะซื้อบ้านไม่เงินบานแน่ชีวิตนี้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านด้วยการดูแลหลังกู้ ดอกเบี้ยน้อย ช่วงเวลาความสามารถในการชำระต่อเดือนทางเลือกสำหรับคนเบี้ยน้อยอีกทางคือ บ้านมือสองหรือบ้านประมูลจากกรรมบังคับคดีคุณอาจลดค่าใช้จ่ายกู้หน่อยลงได้ถึง 200,000 - 400,000 บาททีเดียว ถ้ารวมดอกเบี้ยตลอดการผ่อน 20 ปีด้วยแล้ว อาจประหยัดได้ถึง 600,000 บาท เงินนี้แหละคือเงินออมของเราสบาย ๆ เพียงเสียเวลานิดหน่อย ติดตามศึกษาข้อมูลและเวลาไปประมูลควั่นสองวัน หรือไม่กินสัปดาห์ บางคนบอกว่ารำคาญ ไม่มีเวลาชอบประเภทสำเร็จ ๆ ลืมนึกไปว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรละหรือจะต้องไปทำงานอะไรจึงหาเงินให้ได้สัก 6 แสนบาท

สมาชิกในบ้านน้อยก็เลี้ยงบ้านหลังเล็ก ๆ หน่อย หรือเป็นโฮมมีบ้านหลายห้องแบ่งเช่าก็ได้ ใครมีบ้านแล้วอยากเปลี่ยนก็ต้องรอบคอบกับหนี้ใหม่ดีกว่าหนี้ก้อนโต แถมค่าใช้จ่ายเพิ่มตามราคาก่อนบ้านตะเกียงไม่เงินทั้งชาติหนี้ไม่ยอมหนีแน่ นักลงทุนว่าไม่ควรลงทุนกับ **สินทรัพย์ที่ไม่ก่อรายได้เพิ่ม** ให้มากนัก และยิ่ง **สินทรัพย์ที่เพิ่มรายจ่าย** ด้วยแล้วควรลดเด็ดขาด ดูแล้วก็อาจจะจริงแฮะ นายฝรั่งคนหนึ่งเช่าอพาร์ทเมนท์เล็ก ๆ อยู่คนเดียวมานาน ไม่มีใครรู้ว่าอินยานี่ทำมาหากินอะไรรู้จักที่นิตยสารไทม์ลงหน้าและชาวแกเบินนักลงทุนหันที่รวยที่สุดในเมือง แต่ไม่มีบ้านอยู่แกถือคติเอาเงินไปลงทุนที่ก่อรายได้เพิ่ม บ้านนี้ไม่เพิ่มยังเสียค่าใช้จ่ายอีก เป็นงั้น

จะซื้อบ้านหลังเล็กผ่อนเดือนละ 5,000 บาท หรือบ้านหลังใหญ่ 20,000 บาท/เดือน ขณะที่เงินเดือนข้าราชการรัฐฯ ก็น้อยๆ เลือกเป็นหนี้แบบไหน คิดดูดี ๆ ตรงนี้เอื้อมีต้นบ้างเลยละ ดีที่สถานการณ์ยังไม่มาถึงชีวิต พี่อาทรเห็นบอกจะเป็นแบบอิตาฝรั่งคนนั้น อีๆ

แค่ 5 ข้อแรกถ้าปฏิบัติได้ก็ทำให้เราเป็นเศรษฐีเงินล้าน มีเงินออมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท แต่ถ้าเปลี่ยน 5 ข้อนี้ก็กลายเป็นหนี้ก็คงเป็นเหตุผลว่าทำไมเกษียณแล้วบางคนไม่มีอะไรเลย แกรมยังมีหนี้

ง่วงนอนแล้ววิ พงษ์นี้ค่อยบันทึกต่อ ยังอยากเล่าสู่กันฟังอีก 5 ข้อ เผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้างพบกันฉบับหน้าละกัน นี้ก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้อีกโขต่อเดือนแล้วละ ภาษาฝรั่งก็ต้องบอกว่า TRY พี่ไทยก็ **สู้ไว้ย** สวัสดิ์ดี

(อ่านต่อตอนที่ 13 ฉบับหน้า)



**ผลการดำเนินงาน**

รายการ	28 กุมภาพันธ์ 2548	31 มีนาคม 2548
จำนวนสมาชิก	13,192	13,167
จำนวนสมาชิกสมทบ	550	603
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>3,103,866,941.87</b>	<b>3,106,625,487.88</b>
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	68,633,261.28	81,305,404.63
เงินลงทุนระยะสั้น	113,459,968.96	68,622,501.17
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน	24,478,215.49	27,270,211.51
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ	2,432,620,138.33	2,458,168,365.58
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ	212,302,397.48	220,407,156.62
เงินลงทุนระยะยาว	175,000,000.00	175,000,000.00
สินทรัพย์อื่น	77,372,960.33	75,851,848.37
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>1,444,528,734.94</b>	<b>1,427,066,502.17</b>
เงินกู้ยืม	197,916,600.00	195,833,200.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	157,400,545.69	160,591,249.32
เงินรับฝากออมทรัพย์(สมาชิกสมทบ)	2,430,302.24	2,971,383.67
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	953,893,772.08	959,368,189.96
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)	28,625,153.34	31,529,534.93
เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	21,556,184.10	22,897,684.10
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์	6,968,941.39	6,984,125.39
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ)	313,609.24	336,173.24
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียน	70,984,634.86	42,115,969.56
หนี้สินอื่น	4,438,992.00	4,438,992.00
<b>ทุนของสหกรณ์</b>	<b>1,641,170,262.72</b>	<b>1,652,719,152.72</b>
ทุนเรือนหุ้น	1,491,767,490.00	1,503,528,680.00
ทุนสำรอง	90,937,395.92	90,937,395.92
ทุนสะสม	58,465,376.80	58,253,076.80
<b>รายได้</b>	<b>27,720,559.68</b>	<b>43,018,101.87</b>
ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก	27,453,119.62	42,676,812.41
ผลตอบแทนจากการลงทุน	175,000.00	175,000.00
รายได้อื่นๆ	92,440.06	166,289.46
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,742,304.13</b>	<b>16,178,268.88</b>
ดอกเบี้ยจ่าย	4,619,978.60	9,645,556.61
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	5,122,325.53	6,532,712.27
<b>ประมาณการกำไรสุทธิ</b>	<b>17,978,255.55</b>	<b>26,839,832.99</b>

**อัตราดอกเบี้ย**

เงินฝาก(เริ่มวันที่ 26 ส.ค. 2547)	ร้อยละ
ออมทรัพย์สินทรัพย์	3.25
ออมทรัพย์สินทรัพย์(สมาชิกสมทบ)	3.25
ออมทรัพย์เอนกประสงค์	3.25
ออมทรัพย์เอนกประสงค์(สมาชิกสมทบ)	3.25
ออมทรัพย์พิเศษ	3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)	3.50
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข	3.75
เงินกู้ (เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2547)	ร้อยละ
ฉุกเฉิน	6.60
สามัญทั่วไป	6.60
สามัญเพื่อการศึกษ	4.00
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม	5.75
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ครั้งที่ 2 ปี)	1.00
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(ปีที่ 3)	6.60
เงินกู้พิเศษใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน	5.50
เงินกู้พิเศษใช้หุ้นเป็นหลักประกัน	6.60
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนเคหะ(ครั้งที่ 2 ปี)	2.75
เงินกู้พิเศษสินเชื่อวนเคหะ(ปีที่ 3)	5.70

**มุมนีมีรางวัล**

โดย ป้าอ้วน

**เป้าสุดเก๋ 5 รางวัล  
เพียงตอบคำถาม**



โลกร้อนฉ่า...ต้อนรับ  
รวม.พลังงานคนใหม่ อะไรๆ  
ก็เป็นไปตามอิทธิพลปัจจัยตา  
โลกร้อนขึ้น พลังงานที่มนุษย์  
ต้องใช้ก็เพิ่มตามอุณหภูมิที่  
เพิ่มขึ้น แอร์ก็ต้องเร่งให้อุณหภูมิต่ำลง เปลืองพลังงานมากขึ้น

**วันนี้คุณอารมณ์ร้อนตามโลกกริปาว(อย่าเขี้ยวนา...)**

สมาชิกที่น่ารักน่ารักร้อน อะไรๆก็อยู่ที่ใจ บางที่ไม่ชอบ  
หน้าใจหมอนี่เลย แต่ถ้าทำใจได้ว่า คนคงมีกรรมทำให้เพื่อน  
ไม่ชอบหน้าใจ อโหสิ เวลาทำงานร่วมกัน นึกถึงส่วนรวมอย่างเดียว  
ไม่ชอบหน้าใจก็ชอบงานละกัน จะได้ไม่ถูกว่า ชิวๆๆ ( ภาษา  
เด็กแวนนะ ชิวๆ ก็ เด็กๆ ใจ) มาว่ากันเรื่องคำถามดีกานะ ตอบ  
คำถามแล้วรอรับกระเป่า “สามสายธาร” ใโบโต พับเก็บได้  
เหลือขนาดนิดเดียว

**คำถาม :** เงินกู้ฉุกเฉินปัจจุบันจะต้องชำระคืนไม่เกิน  
10 งวดและกู้ได้จำนวนไม่เกิน..... เท่าของเงินเดือน

**ส่งคำตอบ** ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2548

1. ส่งผ่านทางจดหมาย ไปรษณีย์บัตร แฟกซ์ หรือ อีเมลล์  
info@025798899.com
2. ไม่รับแบบฟอร์มที่ตัดจากวารสารสหกรณ์โปรดเขียน  
หรือพิมพ์ใหม่
3. ตอบถูกเกิน 5 คน จับฉลาก

ชื่อ-สกุล.....  
เลขที่สมาชิก.....

**คำตอบ :** เงินกู้ฉุกเฉินปัจจุบันจะต้องชำระคืนไม่เกิน 10 งวด  
และกู้ได้จำนวนไม่เกิน..... เท่าของเงินเดือน  
ที่อยู่.....

**ฉบับเดือนเมษายน 2548**

สมาชิกผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. คุณบรรพต ชาวโพธิ์     | สมาชิกเกษียณ จ.ขอนแก่น |
| 2. คุณพรพรรณ สัตถาภรณ์   | ป่าไม้จังหวัดตรัง      |
| 3. คุณสุพจน์ เศวตอาคเนย์ | สำนักอนุรักษ์ 7        |
| 4. คุณวราภรณ์ ทิพย์ลือชา | สำนักอนุรักษ์ 21       |
| 5. คุณมงคล ทิพย์โพธิ์    | สำนักอนุรักษ์ 13       |



## สงสาร..ปู่เย็น...?

ช่วงชีวิตคนเรามีบ้างที่บางครั้งต้องอยู่คนเดียวแต่ในที่สุดก็ยังคงอยู่ในสังคม บางครั้งที่เราเดียวดายอยู่กลางกรุง ท่ามกลางผู้คนเดินขวักไขว่ แต่ก็กลับถึงบ้าน ยังมีเพื่อนมีครอบครัว ชั่วชีวิตแม้ไม่มีใครจริงๆ ก็ยังมีหมาแมวเป็นเพื่อน แต่ชีวิตชายชราผู้หนึ่งกลับไม่มีใครและอะไรเลย ปู่เย็น...ชายชราแห่งลำน้ำเพชรบุรี ย่ำคำคั้นหนึ่งทีเหงาเดียวดาย เปิดทีวีเจอเรื่องราวสารคดีคนค้นคน ชีวิตเฉาะชราที่ตระหง่านหนึ่ง ใจทีเหงาเศร้าเลยพาลโศกไปไกลลิบ ชายชราอายุ 105 ปี หลังโกงงอ เสื้อผ้าเก่าคร่ำคร่า อาศัยอยู่ในเรือน้อยเก่า ๆ ที่ประจวบแล้วประจวบอีก ตื่นตีสามตีสี่ เพื่อลากอวนหาปลา เลี้ยงชีวิต ยืนด้วยลำแข้งของตนเอง ไม่ให้ยาสังขารมาเป็นอุปสรรค

สงสารปู่เย็นจนอยากรีบไปหาให้เงินแก่ ปู่จะได้ไม่ลำบาก รำ ๆ จนคนข้างเคียงสะกิดว่า

**คิดดีแล้วหรือ** เรากับปู่ใครสุขมากกว่ากันปู่เย็นสบายชีวิตจะตายจวกับ หลุดพ้นบ่วงชีวิต กินได้ นอนหลับ สมถะ ไม่ขอใครกิน ไม่ทุกข์ร้อน คงที่ ไม่ลำบาก นับถือตนเอง

หากความสุข คือเป้าหมายชีวิตที่ทุกคนปรารถนา ถ้ามีข้อสรุปในใจว่า...ทุกวันนี้อยู่กับเราใครมีความสุขมากกว่า คำตอบนั้นเพียงพอแล้วที่จะบอกกับตัวเองว่า...ควรสงสารใครดี

**สงสารปู่..** ต้องลำบากดิ้นรนทำมาหากิน ปู่บอกว่า “หอยไม่มีตีนไม่มีมือมีแต่ปากยังหากินได้ คนเรามีมือมีเท้า ไม่เจ็บป่วยใช้ไม่มีใครตายหรืออดตายหายาก” จำได้ว่าครู่ที่เราท่านก็เคยกล่าวไว้ระว่า คนที่ไม่ทำงานคือคนที่ตายแล้ว แต่มาคิดดูหรือควร **สงสารตัวเอง** ที่หลายครั้งเรามีเท้ามีมือมีใจอง มีปากไว้พำปั่น ไม่ยอมดิ้นรนขวนขวาย หารายได้เพิ่ม มองไปทางไหนก็อับจนหนทางเสมอ เอ้อ เลยอยู่เฉย ๆ ดีกว่า

**สงสารปู่..** บอกว่า... “บางครั้งก็หาปลาไม่ได้ ถ้าปลาไม่มีก็ไม่ต้องเอา ไม่ได้ปลาก็ไม่อด เพราะมีปลาเค็มข้าวต้ม” ปู่ลำบากจริง ๆ อดอยากและต้องประหยัดทุกอย่าง ปู่บอกว่า “...กินเขียม ๆ ไร่ หารายได้อื่นบ้าง อย่างกินลูกเดียว เดี่ยวเจ็ง มีน้อยค่อยประหยัดเอาไว้ ประหยัด ๆ เข้าไว้อย่าใช้มาก มีน้อยใช้มากจะลำบากภายหลัง...” แต่คิด ๆ ดูหรือควร **สงสารตัวเอง** ที่บางครั้ง กินทั้งกินขว้าง กับข้าวไม่ถูกปาก ไม่ได้อย่างที่ต้องการบ่นเบื้อสารพัด รายได้โลโซแต่อยากอยู่แบบไอโซ เรื่องประหยัดอย่าไปถามถึงจึงไม่ว่าขอให้ได้กินของที่ชอบมีน้อยจะใช้มากจะอย่างไรกันให้โรคร้ายถามหา ปลายๆ เดือนบัตรเครดิตก็ส่งเสียงมาตามล่า..สนุกเขาละชีวิตนี้ ใครละที่นำสงสาร

**สงสารปู่..** บอกว่า “..เป็นหนี้ใครนอนไม่หลับ ใจมันเป็นท่ว...” นำสงสารจริง หนี้ปู่อาจจะน้อยนิดในสายตาเราแต่กว่าปู่จะหามาคืนได้คงเหนื่อยยากนะ แต่คิดดูแล้วหรือควร **สงสารตัวเอง** ที่มีหนี้ก้อนโต แต่ถ้ากู้ได้เมื่อไหร่อีกก็จะขอกู้ทันทีให้เต็มสิทธิ เงินเดือนเพิ่มหนี้ยังเพิ่ม ยิ่งเงินในธนาคารล้นจะชอบมาก บำเหน็จตกทอดไม่ให้แล้วลูกหลาน ขอมาใช้ก่อนดีกว่า อนาคตจะใช้เงินอะไร อย่าไปถามถึงให้กลุ่มใจ จงทำวันนี้ให้มีความสุขดีกว่า

**สงสารปู่..** แทนที่จะได้อยู่บ้านสบาย ๆ ต้องอยู่เรือ ปู่บอกว่า “..อยู่บ้านตัวสบายแต่ไม่ได้ตั้งค้อยู่ในน้ำพายเรือลำบากกว่าแต่ได้เงิน อยากได้ตั้งค์ และไม่ขอตั้งค์ใคร” ปู่ตั้งความหวังอยู่เรือหาปลา หาเงินอีก 3,000 บาท เมื่อเห็นว่าตนยังมีแรงเพื่อหาเงินเก็บออมให้ได้ 10,000 บาทไว้ใช้จ่ายไว้เรื่อยแรง สงสารที่ปู่หาเงิน 3 พันไม่ได้ มาคิดอีกทีหรือควร **สงสารตัวเอง** เงินเดือนก็นับหมื่น สิ้นเดือนเงิน 3 พันบาทก็ได้แล้ว แต่อันจจะต้องผ่อนหนี้หมด เหลือติดสลิบไม่กี่บาทดอกเบียมากกว่าเดือนละ 3 พันเป็นเรื่องธรรมดา ตลอดชีวิตอย่าไปคิดเลยว่าต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไรไม่ชอบเรือ ไม่ขอคืนเงินลำบาก ขาดินนี้จะนอนนอนอยู่บ้านใช้น้ำ

จ่ายดอกเบี้ยดีกว่า ความจริงก็ไม่อยากขอตั้งค์ใครเหมือนปู่ แต่ถ้าใครให้ขอยืมตั้งค์ละก็ยินดีเสมอ ดอกเบียแพงก็ไม่ว่า เป็นซะงั้น..

**สงสารปู่..** ที่ใจดีพลอยยินดีเมื่อคนอื่นได้ตี ปู่บอกว่า “..ไม่เคยอยากได้อะไรใครรวยก็ช่างหัวเขา ๆ จะได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขา ยินดีด้วย..” หรือควร **สงสารตัวเอง** แผลอไพลบ่อยๆ เห็นใครได้ตีดีกว่าตัวเองไม่ได้ ตาร้อนขึ้นมาทันที ไม่มีใครเขาจะมาทุกข์ด้วยหรือก นังทุกข์ใจอยู่กับตัวเองคนเดียว สมไม่ละ

**สงสารปู่..** ที่ซีเกรงใจและไม่กินของฟรีใครปู่บอกว่า “เกรงใจ เขาเราลำบากพาให้เพื่อนลำบาก เราลำบากให้ลำบากคนเดียว ไม่เอา สิบคนสิบใจ...ของซื้อของขายต้องเอาตั้งค์ ไม่กินของฟรีของใคร ไม่เอาตั้งค์ อันไม่กิน ไหนจะต้องล้างขามไหนจะต้องต้มมาให้เรากิน ของฟรีอันไม่กิน อาย อาย อายเขา” แต่ดูไปดูมาหรือต้อง **สงสารตัวเอง** ของฟรีมีที่ไหนถึงไหนถึงกัน เรื่องลืมหัดกับคนอื่นละชอบคุณสมบัติผู้ดีที่เกรงใจอยู่ห่างๆ คนก็ไม่เคยอาย ฟังจะมานั่งคิดอายตัวเองก็วันนี้นวันเดียวแหละ ฮ่าๆ

**สงสารปู่..** ชายปลาราคาถูกมาก ได้เงินไม่กี่บาท ปู่กลับบอกว่า “..ชายอย่าให้แพง คนจะได้กินลง ปู่ใจดี มันมีอ้อมมาลัยต่อกัน หามาบันกันกิน ออกเขาออกเราเหมือนกัน ของแพงกินไม่ลง อันดูว่าในใจเท่าไรจะซื้อได้ ก็ขายราคานั้น ราคาขายคิดถึงตัวเองว่าจะซื้อราคาเท่าไร..” หรือควร **สงสารตัวเอง** ทุกข์ใจมากเรื่องเงินไม่เคยพอ บ้านก็เล็กไป รถก็เก่าไป อยากขายแต่ต้องได้ราคาแพงๆ เวลาซื้อก็อยากได้ของดีถูกๆ ไม่ได้คิดคืออย่างปู่เลย ความอยากเลยไม่ปราณีใคร ทุกข์ชะ

**สงสารปู่..** ต้องปีนบันไดเดินขึ้นสะพานด้วยความยากลำบากปู่กลับบอกว่า “..ชีวิตคนเราเปรียบเหมือนขึ้นสะพาน ตรงกลางกำลังแข็งแรง กำลังดี ตรงปลายก็อ่อนลง อ่อนลงคนเราก็เหมือนกัน คนเราสูงแล้วก็ต่ำ ที่สุดท้ายตาย..” หรือควร **สงสารตัวเอง** ที่ชอบปีนบันไดชีวิต วันเวียนทุกวัน ปีนขึ้นมาขึ้นสูงกว่าเดิมแล้วยังอยากสูงขึ้นไปอีก มองขึ้นบน ไม่เคยมองลงล่าง สูงแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ามีต่ำอยู่ดี ไม่เคยพอใจ อยากปีนต่อไปเรื่อย ๆ ไม่เคยมีตรงกลางสะพาน ไม่มีตรงปลาย ไม่มีทางลง มีแต่ปีนขึ้นทางเดียวเท่านั้น นี่ก็ทุกข์ชะให้เชิด

ถ้าชีวิตปู่เย็นนำสงสาร การใช้ชีวิตของเราจะนำสงสารว่าปู่ไหม ถ้าเรายังมีชีวิตอีกยืนยาวห่างฝั่ง ห่างตลิ่ง เฉาะชราอายุ 105 ปีเหมือนไม่ใกล้ฝั่งที่กำลังถูกกัดเซาะลงจากตลิ่งของชีวิต ในเวลาไม่ช้านี้ แต่ดูจากการใช้ชีวิตของปู่เย็นไม่ใกล้เคียงไม่ใกล้ฝั่งเลย หรือเราต่างหากที่เป็นไม่ใกล้ฝั่งมากกว่าปู่

ใครๆ อาจสงสารปู่ บางคนดูแล้วน้ำตาพาลไหลเปื้อนแก้มอย่างไม่รู้ตัว แต่ถ้าเข้าใจชีวิตแล้วไซ้จะพบว่า การมีชีวิตอยู่อย่างกล้าหาญ นับถือในตัวเอง นับถือในคนอื่น ใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนคนและสิ่งรอบข้าง เช่นนี้ย่อมจากไปอย่างสง่างาม แล้วเราละนับถือตนเอง ใช้ชีวิตและพร้อมที่จะจากไปอย่างสง่างามเช่นปู่ไหม

ยังคิดแล้วยังสงสารตัวเองซะมัด



วารสารสหกรณ์ป่าไม้  
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กรรณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตที่ 208/47  
ไปรษณีย์จตุจักร